



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
22 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 21 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,571 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,030,281 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,159 ราย รักษาหายสะสม 818,964 ราย ยังรักษาอยู่ 202,230 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 261 ราย เสียชีวิตสะสม 9,087 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 26,428,101 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 212,103,228 ราย เสียชีวิต 4,435,514 ราย รักษาหาย 189,733,649 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ มีประชาชนใช้ยาฆ่าพยาธิสัตว์ รักษา-ป้องกันโควิด จนท.สาธารณสุขเตือนอันตราย อินเดีย ผลิตวัคซีนตัวใหม่ "ไซคอฟ-ดี" เป็นการพัฒนาโดยใช้พลาสมิดดีเอ็นเอ (Plasmid DNA) ตัวแรกของโลก เป็นแบบฉีด 3 เข็ม นิวซีแลนด์ ขยายการล็อกดาวน์หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ลาว ติดเชื้อรายใหม่ 440 คน ทูบสถิติยอดติดเชื้อรายวันฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่รัฐบาลเตรียมทดลองคลายล็อกกรุงมะนิลาสิ้นเดือนนี้ เวียดนาม ป่วยโควิดทะลุ 11,000 คน โยจิมินท์เตรียมล็อกดาวน์เข้ม

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, workpointtoday, thebangkokinsight, thejournalistclub, TNN, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้ใน กทม. ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุร้อยละ 94 รองลงมา เป็นปทุมธานี 63% คาดว่าสิ้นเดือน ส.ค. จะใกล้เคียงกับเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย สำหรับจำนวนวัคซีนที่เข้าไทยในขณะนี้ มี 30 ล้านโดส ในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป สร. จะมีการเจรจากับแอสตราเซนเนกาเป็นระยะ เพื่อจัดหาวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด บริษัทฯส่งสัญญาณว่าจะส่งวัคซีนให้ไทย 7.2 ล้านโดส

-คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้เสนอความเห็นและผ่าน ศบค. ว่า ในปี 2565 จะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้กับคนไทยอย่างน้อย 120 ล้านโดส ฉีดใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก และกลุ่มบุคลากรระดับสูง 3 เนื่องจากหลังฉีดวัคซีนไป 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันจะตกลง การฉีดเข็ม 3 จะทำให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

-ขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกรูปแบบ ทั้ง mRNA, Viral vector, เชื้อตาย และอื่นๆ โดยจะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์อย่างน้อย 50 ล้านโดส แอสตราเซนเนกาอีก 50 ล้านโดส ทั้งนี้ หากบริษัทผลิตวัคซีนรุ่นที่ 2 สำเร็จ มีข้อมูลรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยจะให้ส่งมอบเป็นวัคซีนรุ่นที่ 2 ซึ่งทั้งปริมาณ กำหนดการส่ง และราคา อยู่ในขั้นตอนการเจรจา และทำข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งสัญญาของปี 2564 ไม่เกี่ยวข้องกับปี 2565 และไม่เกี่ยวข้องกันตามที่สื่อโทรทัศน์บางแห่งได้กล่าวอ้าง

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-จากกรณีนี้ นพ.โอภาส พุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ แสดงความเห็นเรื่องการรับวัคซีน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ไปช่วงระยะหนึ่งอาจทำให้ภูมิเริ่มตก ติดเชื้อและนอนโรงพยาบาล เนื่องจากมีปอดอักเสบ ดังนั้น ควรรีบให้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเร็ว ทั้งนี้ ศบค.ศบค. จะยึดหลักการฉีดวัคซีน ตามข้อเสนอของ สร. ที่เป็นผู้กำหนดว่า จะต้องฉีดอย่างไรเป็นหลัก และขณะนี้ทาง สร. ยังไม่ได้มีข้อเสนอเข้ามาเพื่อให้ ศบค.ศบค. พิจารณาแต่อย่างใด

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผย นายกฯ ห่วงหญิงตั้งครรภ์ สั่งการให้จัดสรรวัคซีนสำหรับลูกจ้างหญิงประกันตน ม.33 ที่ตั้งครรภ์ ให้ได้ฉีดวัคซีนเร่งด่วน ลดผลกระทบโควิด

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยว่า จีนส่งวัคซีนโควิดถึงไทยอีก 1 ล้านโดส ย้ำวัคซีนของจีนมีประสิทธิภาพ-สกัดสายพันธุ์เดลตาได้ และ WHO รับรอง 100 ประเทศใช้อยู่ ยันส่งช่วยทั่วโลกไร้เงื่อนไขผลตอบแทน

#### 2.การฉีดวัคซีนไขว้

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (workpointtoday)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำ วัคซีนโควิด 19 ต้องฉีดให้ครบ 2 เข็ม จึงจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำการศึกษาาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา พบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไขว้กับแอสตราฯ มีภูมิคุ้มกัน 78 หน่วย มากกว่าฉีดแอสตราฯ 2 เข็ม ที่ได้ภูมิคุ้มกัน 76.52

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

หน่วย จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ขณะนี้ สธ. ใช้สูตรซิโนแวคไขว้กับแอสตราฯ ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้ว คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ กำลังเตรียมการหารือในประเด็นนี้ คาดว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นแอสตราฯ หรือไฟเซอร์ให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อนในช่วงปลายปีนี้

### 3. ขอให้ปรับลดงบฯ สธ. เพื่อนำไปแก้ปัญหาโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, ประชาไท, twitter, facebook)

-เพจพรรคเพื่อไทย ระบุ ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ซึ่ง สธ. จัดสรรงบฯ ไม่เหมาะสม ในขณะที่ประชาชนต้องการวัคซีนมีคุณภาพ จากปัญหาการระบาดของโควิด แต่งบฯอบรมสัมมนา จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ ยังมีเยอะอยู่ จึงเสนอให้ปรับลดเพื่อนำมาใช้แก้วิกฤติโควิด

-นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พท. อภิปรายว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทย 1 ล้านคนแล้ว และเสียชีวิตกว่า 8 พันราย พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ปี 62 ตอนโควิดอยู่แน่ แต่ทุกวันนี้ยังแก้ปัญหาเหมือนกิ่งก้อดกต่อ ทราบกันดีว่าแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหา คนที่ทำให้เป็นปัญหาคือส่วนราชการ โดยเฉพาะเรื่องวัคซีน สั่งซื้อซิโนแวคเพิ่มทั้งที่ไม่มีใครต้องการ ไปไหนก็ไม่ได้ ใครก็ไม่รับรอง

-นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.พท. กล่าวถึงการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม เปรียบเทียบ จ.อุบลฯ ได้วัคซีน 3 แสนคน จากประชากร 1.8 ล้านคน จ.บุรีรัมย์ ประชากร 1.5 ล้านคน ได้วัคซีน 6 แสนคน ทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ระบาดหรือเมืองท่องเที่ยว เพราะใกล้ขีดรัฐมนตรีหรือไม่

-นายนิยม เวชกามา ส.ส.พท. อภิปรายว่า วันนี้ สธ. คือจำเลยของสังคม ต้องรับผิดชอบร่วมกับนายกฯ ในฐานะหัวหน้า ศบค. โดย สธ. เป็นแม่ทัพใหญ่ รุมว.สธ. ซึ่งเป็นหัวหน้า กท. มาหลอกลวงชาวบ้านไม่ได้ บอกว่าระดมฉีดวัคซีนเต็มพิกัด แต่ จ.สกลนคร ประชากร 1.2 ล้านคน ได้ฉีดยังไม่ถึง 2 แสนคน ส่วนวัคซีนซิโนแวคก็คือน้ำเกลือซัดๆ

-นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.พท. อภิปรายขอปรับลด 7% เพราะ สธ. ถูกทำลายศักดิ์ศรีและถูกยึดอำนาจไปบริหารโดย ศบค. ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญ ปี 63 กู้เงินหลักล้านมาแก้โควิดแต่วันนี้คนไทยฉีดวัคซีนได้แค่ 25 ล้านคน ประชาชนตามหาไฟเซอร์ คนด่านหน้า แพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพ สับหรือต้องการฉีด

### 4. ผู้แทนการขายวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** Line

-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ระบุ บริษัทวัคซีนอื่นมีผู้แทนการขายเป็นของตัวเอง แต่ของซิโนแวค ผู้แทนการขายคือองค์กรเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่ควรเป็นผู้แทนการขายให้เอกชน

### 5. ฉีดแอสตราฯ 2 เข็ม ระยะห่าง 20 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thainewsonline

-ชายคนหนึ่งโพสต์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ตอนแรก รพ. แจ้งเป็นสูตรไขว้ คิดว่าได้ SV แต่พอไปฉีดเข็ม 2 แล้ว มีใบรับรองจาก รพ. ถึงได้รู้ว่าเข็มแรกเป็น AZ เช่นกัน กลายเป็นได้รับ AZ ทั้ง 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 20 วัน

### 6. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ amarintv

-พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำตึกอุบัติเหตุ รพ.สมเด็จพะพระยุพราชสระแก้ว เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ได้รับเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ สาเหตุจากผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

### 7. ฉีดวัคซีนเข็ม 4

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนของบุคคลปริศนาที่ระบุว่าได้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 4 แล้ว ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ด้าน ผอ.ร.พ.รามาริบัติ เผยว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 คนที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ อ้างว่าประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปไม่รับรองวัคซีนซิโนแวค แต่รับรองวัคซีนไฟเซอร์ ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าจริง แต่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน จะเดินทางไปปฏิบัติงานที่ประเทศแคนาดา ซึ่งมีระเบียบว่าจะต้องได้รับวัคซีนที่ประเทศแคนาดาที่กำหนดจึงสามารถเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ได้แก่ แอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโควิดซิลด์ ร่วมกับแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศเป็นลบ ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าว ตรงข้ามกับ ผอ.ร.พ.รามาริบัติ และอธิบดีกรมควบคุมโรคที่อ้างว่าไปปฏิบัติงาน ทั้งที่ไปศึกษาต่อ ชี้ให้เห็นถึงเล่ห์กลของกระบวนการที่อาจร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้ออ้างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับพวกพ้อง คำแถลงดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าวัคซีนซิโนแวคใช้ไม่ได้ ไม่เป็นที่ยอมรับ แล้วทำไมยังคงสั่งซื้อเข้ามาฉีดให้กับประชาชน และที่แปลกใจคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ออกมาให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ไปแล้วรวมประมาณ 200 ราย กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อคนไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกือบ 50 ล้านคนยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มแรก</p> <p><b>8. คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, นสพ.แนวหน้า</p> <p>-คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ “คาร์กิลมีทส์” จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 453 ราย ขยายวง 2 ไปยังบุคคลในครอบครัว 34 ราย ในพื้นที่ 10 อำเภอ ขณะที่มีการทำ bubble and seal ในบางอำเภอ แต่ยังคงพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่</p>	
<p><b>มาตรการและประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง, topnews</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง-ฉีดวัคซีนโควิด ตลาดสะพานสีพลาซ่า จ.ระยอง พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot, thailandplus</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมโรคโควิด 19 ทั้ง จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร พบบริหารจัดการได้ดี ส่วนที่ ต.นาดี ใช้ระบบ CI และรพ.สนาม บูรณาการดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมฯ เร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ส่งทีมปฏิบัติการทั่วประเทศดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่อย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ 3 มาตรการ คือ ตรวจไ้ว ติดตาม และกักตัว 14 วัน ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ ล่าสุด ส่งทีมจากสคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา ร่วมกับพื้นที่ที่ควบคุมการระบาดที่ชุมชนซีเหล็กใหญ่ ต.รองเมือง อ.เมือง จำนวน 200 คน หลังพบผู้ติดเชื้อ เข้าร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อใหม่เข้าสู่ระบบดูแลโดยเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้สูงอายุและผู้ดูแลปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นสูงสุดครบจักรวาล (Universal Prevention) เลี่ยงออกจากบ้าน สวมหน้ากาก ไม่กินอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดพิธีศพทางศาสนาทั้งการเผาศพหรือฝังศพทั้งถุงขอให้ดำเนินการในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ ห้ามเปิดถุงบรรจุศพเด็ดขาด อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. เคร่งครัด เมื่อเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเชื้อโรคถูกเผาทำลายไปหมดแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรณีมีข่าวเกี่ยวกับเตาเผาผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มีลักษณะร้ายจากการใช้งาน จนทำให้ประชาชนกังวลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน กรมสบส.พร้อมกรมอนามัย ได้ส่งทีมวิศวกรทางการแพทย์และวิศวกรอาสาลงพื้นที่สำรวจเตาเผาศพในวัดที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ทั้งหมด 189 วัด ขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 31 วัด พบว่าเตาเผาศพมีมาตรฐาน ไม่มีการแพร่เชื้อโควิด ส่วนรอยรั่วที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานอย่างหนัก ขอให้ความมั่นใจว่าเตาเผาศพที่ได้ไปตรวจสอบมีมาตรฐานและระบบรองรับ มีความปลอดภัย นอกจากนี้ กรม สบส. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำระบบ GIS รวบรวมข้อมูลรายชื่อวัดที่รับฅาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิดฟรี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, thestandard</p> <p>-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ]พบว่าประชาชนหลายพื้นที่ยังมีการจัดปาร์ตี้ ตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์หรือเล่นการพนัน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงทำให้เชื้อแพร่กระจายพร้อม ๆ กันแบบกลุ่มก้อน เนื่องจากกระทรวงที่ร่วมกิจกรรมหากมีผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการป่วยอยู่ร่วมวงด้วย เชื้อจะสามารถแพร่ได้ทั้ง 3 ทาง คือ 1. ทางปาก เมื่อมีการพูดคุยเชื้อจะออกมากับละอองน้ำลาย 2. การสูดละอองน้ำลายเข้าทางจมูก เนื่องจากไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัย และ 3. ทางการสัมผัสภาชนะต่างๆ หากจัดงานอยู่ในภายในห้องซึ่งเป็นพื้นที่ปิด โอกาสติดเชื้อจะสูงกว่าที่โล่งหลายเท่าตัว จึงขอให้ประชาชนทุกพื้นที่งดการจัดกิจกรรมเสี่ยง และปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. เคร่งครัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, mcot, isaranews</p> <p>-ผู้ว่าฯ กทม. เผย เร่งให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ กทม. ครบทุกคน เพื่อลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิต โดยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจแบบ Walk-in 12 จุด</p> <p>-พม. เผย พบเด็กติดเชื้อมากขึ้น เฉลี่ยกว่า 2,000 รายต่อวัน พร้อมให้ทุกฝ่ายเร่งจัดหาแนวทางช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กขาดผู้ดูแลจากผลกระทบโควิด 19</p> <p>-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 235 ราย รักษาหายเพิ่ม 600 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสมแล้ว 90.6% เสียชีวิต 1 ราย พบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม 2 แห่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p><b>โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ พบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุอาจเกิดได้จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค คือ การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วนลงพุง การบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์</p> <p>-นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา เช่น ขณะออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่ง นอนหลับพักผ่อน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแต่ยังไม่รู้สึกตัวต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าจะต้องมีความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และรู้จักการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล</p>	-
<p><b>ดูแลสายตาระหว่างเรียนออนไลน์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.วีรุฒ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองควรดูแลสายตาระหว่างการเรียนออนไลน์ โดยกำหนดระยะเวลาเรียน-เวลาพักให้เหมาะสม และดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียน มีระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอ เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดกับสายตาสกปรก สายตาด้วยหลักการ 20-20-20 คือ เมื่อใช้สายตาตามองใกล้ติดต่อกัน 20 นาที ควรพักสายตาประมาณ 20 วินาที ด้วยการมองไปที่ระยะห่าง 20 ฟุต แล้วกลับมาใช้สายตาใหม่ได้</p>	-
<p><b>กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจกฟ้าทะลายโจรผู้ป่วยโควิดจริง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยัน กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดลงทะเบียนแจกฟ้าทะลายโจร และจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ เป็นข้อมูลจริง โดยต้องเป็นผู้ป่วยโควิด 19</p>	-
<p><b>ตรวจการผลิตฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจการทดลองการผลิตฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด หลังให้องค์การเภสัชกรรมซ่อมเครื่องป้อนยาบ้า พร้อมกินโชว์ ยืนยันสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน ล้าง-เปลี่ยนหัวตอกอย่างดี ให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลการผลิต เผยภาคเอกชนสนใจเยอะพร้อมช่วยบริจาค</p>	-